

ประจำวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2558

ส่งออกข้าวครึ่งหลังยังต้องลุ้น ปัจจัยบวกมีแต่ปัจจัยเสี่ยงอีก!

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวได้ปรับลดคาดการณ์ส่งออกข้าวในปี 2558 ลดลงมาอยู่ที่ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 4.77 พันล้านบาท หรือในรูปเงินบาทมูลค่าประมาณ 1.57 แสนล้านบาท (จากปีที่แล้วส่งออกได้ 1.74 แสนล้านบาท) ในจำนวนนี้แบ่งเป็นการส่งออกข้าวขาว 4.8 ล้านตัน (จากเดิมคาดส่งออก 5 ล้านตัน) ข้าวหอมมะลิ 2.2 ล้านตัน (เดิมคาด 2 ล้านตัน) ข้าวเหนียว 2.2 ล้านตัน (เดิมคาด 2.7 ล้านตัน) ข้าวเหนียว 2 แสนตัน (เดิมคาด 1 แสนตัน) และข้าวหอมปทุมธานี 1 แสนตัน (เดิมคาด 2 แสนตัน) ซึ่งในครึ่งแรกของปีนี้ส่งออกไปแล้วกว่า 4.5 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.1%

"การส่งออกข้าวในครึ่งหลังของปีนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก เพราะตลาดยังคงมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ได้มีการวางแผนทางที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนในการขยายตลาดและรักษาสวนแบ่งตลาดข้าวไทยในประเทศผู้นำเข้าข้าวหลัก ไม่ว่าจะเป็นจีน แอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป หรือเอเชีย"

สำหรับวิกฤติภัยแล้งในขณะนี้ในภาคจะส่งผลกระทบต่อทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายไป 15-20% หรือหายไปกว่า 2-3 ล้านตันข้าวสาร หรือคิดเป็นข้าวเปลือก 6 ล้านตัน มองเป็นโอกาสของรัฐบาลที่จะระบายข้าวในสต็อก (15.1 ล้านตัน) ออกมา เพราะถ้ายิ่งเรลดสต็อกลงเท่าไรและมีผลผลิตที่ลดลงจะช่วยทำให้ราคาข้าวเปลือกดีขึ้น ส่วนตลาดข้าวสารส่งออกต้องแยกตลาดเป็นตลาดข้าวใหม่กับตลาดข้าวเก่า เพราะราคาจะต่างกัน อย่างข้าวใหม่ในส่วน of ข้าวขาว 5% ราคาขณะนี้อยู่ที่ 395 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ส่วนข้าวเก่าก็แบ่งเป็นข้าวเก่า 1 ปี ราคา 350 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวเก่า 2 ปี 340 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน และข้าวเก่า 3 ปีราคา 330 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ก็น่าจะเป็นช่วงที่รัฐบาลควรระบายข้าวเก่าได้มากขึ้น เพราะราคาข้าวเก่ากับข้าวใหม่ราคาห่างกันถึง 40 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่กำลังซื้อข้าวเก่าก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง เช่นทวีปแอฟริกาปีหนึ่งบริโภคข้าว 3-4 ล้านตัน ซึ่งต้องนำข้าวมาปรับปรุงคุณภาพก่อนส่งออก นอกจากนี้ตลาดในประเทศเองก็นิยมบริโภคข้าวเก่าผสมข้าวใหม่เช่นกัน

"ภัยแล้งแม้จะมีปัญหาแต่ก็มีประโยชน์และเป็นโอกาสของเรา 6 เดือนหลังนี้คำนวณตัวเลขยากมากเพราะเราไม่รู้ว่ภัยแล้งจะทำให้ผลผลิตข้าวของประเทศคู่แข่งเราเสียหายหรือไม่ แต่ที่รู้มีก็พุงชาติที่เสียหายส่วนเวียดนามยังให้คำตอบไม่ได้เพราะเขายังไม่เริ่มปลูกข้าวนาปี นอกจากนี้ยังมีประเทศผู้นำเข้าอย่างฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียซึ่งได้ข่าวว่าเจอภัยแล้งเช่นกัน พื้นที่เพาะปลูกเสียหายมาก ก็อาจจะเป็นข่าวดีของเรา ซึ่งต่อไปเขาอาจจะมีการนำเข้ามากขึ้น โดยเฉพาะยักษ์ใหญ่อย่างจีนและอินเดีย ดังนั้นราคาข้าวน่าจะดีขึ้น"

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวเปลือกของไทยในปีนี้มีประมาณ 29 ล้านตัน แปลงเป็นข้าวสารได้ประมาณ 18-19 ล้านตัน โดยครึ่งหนึ่งเป็นการบริโภคในประเทศ และที่เหลือเป็นการส่งออก แต่ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่แน่นอนต้องมีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา

อย่างไรก็ดีทางสมาคมได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวไทยในครึ่งหลังของปีนี้ โดยในส่วนของปัจจัยบวก ได้แก่ สัญญาการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)จำนวน 1 ล้านตันกับเงินที่ยังส่งมอบไม่หมด ซึ่งขณะนี้ยังคงส่งมอบต่อเนื่อง นอกจากนี้รัฐบาลยังมีสัญญาขายข้าวอีก 2 ล้านตันกับเงินที่ต้องมีการเจรจาเพื่อให้มีการส่งมอบต่อไป รวมถึงการบริหารจัดการสต็อกข้าวของรัฐบาลในปริมาณ และช่วงเวลาที่เหมาะสมจะส่งผลดีต่อการส่งออก เพราะตลาดที่นิยมข้าวเก่าอย่างแอฟริกายังคงมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ที่นิยมบริโภคข้าวใหม่ คาดว่าน่าจะมีการนำเข้าข้าวในช่วงปลายปีนี้ด้วย ประกอบกับราคาข้าวไทยที่อยู่ในระดับไม่ต่างจากคู่แข่งมากนักน่าจะช่วยให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น และค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงส่งผลดีต่อการส่งออก

ส่วนปัจจัยลบ เช่นพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2558 ลดลงส่งผลให้ปริมาณข้าวเปลือกนาปรังลดลง ปัญหาภัยแล้งและฝนที่ตกลงมาทำให้บางพื้นที่ต้องเลื่อนการปลูกข้าวนาปี 2558/59 ออกไป ประกอบกับราคาข้าวเปลือกไม่จูงใจจามีผลให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีลดลง ส่วนผู้ซื้อจะไม่ซื้อข้าวล่วงหน้าในปริมาณมาก ๆ เพราะยังไม่มั่นใจสถานการณ์ราคาข้าว ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาและสัญญาณการฟื้นตัวยังไม่ชัดเจน อาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้าข้าวจากไทย นอกจากนี้จากเศรษฐกิจจีนมีสัญญาณถดถอยอาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าจากไทยเช่นกัน รวมถึงค่าเงินยูโรซึ่งมีทิศทางที่อ่อนค่าลงส่งผลให้ค่าเงินของประเทศในแถบแอฟริกาที่ผูกกับค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงด้วยทำให้สินค้าที่นำเข้ามีราคาสูงขึ้น และที่สำคัญประเทศผู้บริโภคข้าวและผู้นำเข้าข้าวหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย มีนโยบายพึ่งพาผลผลิตในประเทศและมีมาตรการอุดหนุนเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตในประเทศและลดการนำเข้า

กรณีที่รัฐบาลยังมีสต็อกข้าวอยู่มาก และรัฐบาลยังมีภาระค่าเก็บรักษาวันละ 46 ล้านบาทถือว่าสูง แต่ก็เข้าใจว่าการทำงานของราชการในการบริหารจัดการมีขั้นตอนและกฎระเบียบมาก แต่ก็ต้องเข้าใจเช่นกันว่าตลาดข้าวมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ดังนั้นช่วงไหนระบายได้ก็ควรระบาย เพราะตลาดจะเป็นตัวกำหนด ซึ่งรัฐบาลต้องบริหารจัดการให้ดี อย่างการเปิดประมูลที่ผ่านมาเห็นอยู่ว่าเอกชนให้ความสนใจก็ควรเร่งระบายออกมา เพราะข้าวยิ่งเก็บไว้นานยิ่งเสียและราคาก็ยิ่งตก

"ความสามารถด้านการแข่งขันของไทยนับวันยิ่งแย่ง เพราะต้นทุนของเราแพงกว่าคู่แข่งทุกอย่างทั้งราคา พันธุ์ข้าว การขนส่ง ค่าเรือ ถ้าไม่เร่งแก้ไขตรงนี้อาจตรงนี้อาจแข่งกับใครไม่ได้ เพราะเราเอาราคาเป็นที่ตั้ง และชาวนาเองก็ไม่ปรับตัวจะเอาราคา 1.5 หมื่นบาทต่อตันซึ่งแก้ยากมาก พอไม่ได้ทุกคนก็มาขอแทนที่จะไปสู้ว่าทำอย่างไรให้ต้นทุนต่ำลงแข่งกับเขาได้ ทุกคนต้องคิดว่าไทยไม่ได้ปลูกข้าวไว้บริโภคเองในประเทศเพราะกว่าครึ่งหนึ่งเราส่งออกและต้องแข่งขันในตลาดโลก แต่จะแข่งอย่างไรเพราะต้นทุนเราสูงกว่าที่ต้องมานั่งคิดกัน เพราะวันนี้หลายประเทศลดปริมาณการสั่งซื้อเพราะไม่มีเงิน"

อย่างไรก็ดีทางสมาคมได้เสนอรัฐบาลให้ตั้งสภาข้าวแห่งชาติมาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งสภาข้าวแห่งชาติจะเป็นการจัดระบบของอุตสาหกรรมข้าวให้เป็นระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจน เช่นระบบชลประทาน การจัดโซนนิ่ง พันธุ์ข้าว โดยต้องหาเจ้าภาพว่าจะทำอย่างไร เพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้อุตสาหกรรมข้าวไทยคงล้มลงไปแข่งกับใครไม่ได้ เช่นเวียดนามซึ่งเมื่อก่อนส่งออกข้าวได้ปริมาณไม่มากแต่เขาก็พยายาม จนในที่สุดก็มายืนอยู่แถวเดียวกับไทยและจะแข่งหน้าไปด้วยซ้ำ ยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเดิมเวียดนามส่งออกไม่กี่แสนตัน ปัจจุบันเวียดนามส่งออกได้ 1.5 ล้านตัน ซึ่งก็เป็นตลาดที่ไทยเคยส่งออกไป ในขณะที่ไทยจากเดิมส่งออก 2 ล้านตัน ปัจจุบันเสียตลาดให้เวียดนามไปส่งออกได้แค่ 1.3 ล้านตันเท่านั้น และตลาดที่เสียไปก็ไม่กลับมาเพราะถ้าเขาได้ของถูกเขาก็จะไม่กลับมาซื้อไทยอีก

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

พาณิชย์เตรียมระบายข้าว 5 แสนตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ จะเปิดประมูลข้าวคุณภาพดีในสต็อกรัฐบาลจำนวน 400,000 -500,000 ตัน โดยมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจเข้าร่วมประมูลจากภาคเอกชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากขณะนี้ ข้าวในท้องตลาดไม่มีแล้ว ประกอบกับข้าวฤดูใหม่ก็ยังไม่เพิ่งเริ่มปลูก และที่สำคัญผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งได้ทำให้ผลผลิตข้าวของหลายๆ ประเทศลดลง ทำให้ความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มและราคาสูงขึ้น

"เป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้ ประเมินว่า ไทยจะส่งออกได้ที่ประมาณ 10 ล้านตัน เพราะการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง จะส่งออกได้เพิ่มขึ้น ตามความต้องการที่สูงขึ้น และกระทรวงฯ ยังมีแผนที่จะเจรจาขยายตลาดส่งออกข้าว โดยสัปดาห์หน้า จะเดินทางไปยังแอฟริกาใต้ ซึ่งจะมีการเจรจาให้มีการซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นด้วย"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เลื่อนประมูลข้าวเสี่ยล้านตัน พาณิชย์ขอตั้งทีมเช็คสต็อกก่อนขาย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงพาณิชย์จะเลื่อนการเปิดประมูลข้าวเสี่ยปริมาณ 1.29 ล้านตัน ออกไปเปิดประมูลในช่วงต้นเดือน ส.ค. 2558 จากเดิมที่กำหนดจะเปิดประมูลในช่วงปลายเดือน ก.ค. 2558 โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวง ไปดำเนินการร่วมกับนักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) สภาเกษตรกรแห่งชาติ บริษัทตรวจสอบคุณภาพ(เซอร์เวย์อร์) ให้มีการตรวจสอบข้าวปริมาณดังกล่าวให้ชัดเจน ว่ามีปริมาณข้าวดีปนอยู่มากน้อยแค่ไหน และหากมีข้าวดีปนอยู่ก็จะคัดแยกออกมา เพื่อนำมาทำประโยชน์ให้ประเทศ และเพื่อให้รัฐเสียหายน้อยที่สุด

“ตอนนี้ได้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบคุณภาพข้าวในโกดัง และสรุปออกมาว่าในส่วนข้าวเสี่ยนั้นมีข้าวคุณภาพดีที่ควรจะทำการคัดแยกออกมาหรือไม่ รวมถึงดูไปถึงเรื่องค่าใช้จ่าย ในการคัดแยก และปรับปรุงคุณภาพข้าวคั่วหรือไม่ เพราะถ้าทำแล้วคั่วก็ต้องทำ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุด เพราะจะดีกว่าการขายแบบเหมารวม แต่ถ้าดูแล้วไม่คั่วก็ต้องยอมที่จะเปิดประมูลแบบยกคลัง” รัฐมนตรีพาณิชย์ กล่าว

ขณะเดียวกันข้าวเสี่ยปริมาณดังกล่าวที่รัฐจะเปิดให้ประมูล ยืนยันว่าทางรัฐจะดูแล ป้องกันไม่ให้ข้าวเสี่ยและข้าวที่มีเชื้อราปนอยู่กลับเข้ามาในระบบการบริโภค ซึ่งในทางคณะกรรมการจะประกาศเงื่อนไขในทีโออาร์อย่างชัดเจน และจะมีการติดตามข้าวที่ประมูลอย่างใกล้ชิด ว่าข้าวที่นำออกไปจากโกดังได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมจริง ดังนั้นจึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้าวเสี่ยหลุดรอด หมุนเวียนกลับมาสู่ภาคการบริโภคแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงจะยังคงเปิดประมูลข้าวดีปริมาณ 4.5 แสนตันในช่วงปลายเดือนก.ค. นี้ ซึ่งการประมูลครั้งนี้เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากภาคเอกชน เพราะขณะนี้ข้าวในท้องตลาดไม่มีแล้ว ขณะที่ข้าวใหม่ก็ยังไม่เพิ่มเริ่มเพาะปลูก เพราะติดปัญหาภัยแล้งทำให้ต้องเลื่อนการเพาะปลูก ประกอบกับภัยแล้งก็ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวของหลายประเทศลดลง ขณะที่ความต้องการข้าวในตลาดโลกยังมีอยู่มาก ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเชื่อว่าทั้งปี 2558 ไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน ซึ่งเชื่อว่าในครึ่งปีหลังไทยจะส่งออกข้าวได้มากขึ้นตามความต้องการในตลาดที่สูงขึ้นนอกจากนี้ทางกระทรวง ยังมีแผนจะขยายตลาดส่งออกข้าวให้มากขึ้น โดยในสัปดาห์หน้าตนจะนำคณะเดินทางไปยังแอฟริกาใต้ เพื่อเจรจาให้มีการซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ประเมินปริมาณข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐว่ามีอยู่ประมาณ 15 ล้านตัน ซึ่งการที่รัฐมีข้าวมีเหลือปริมาณนี้ ก็ได้ส่งผลกดดันให้ราคาข้าวเปลือกลดลง และยังคงกดดันให้ราคาข้าวในตลาดโลกไม่ปรับตัวสูงขึ้น เพราะผู้ซื้อเห็นว่าข้าวยังมีปริมาณมาก จึงไม่จำเป็นต้องรีบซื้อข้าว แต่อย่างไรก็ตามก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกข้าวไทยในช่วงที่ปริมาณสต็อกข้าวโลกลดลงจากปัญหาภัยแล้ง และประเมินว่าทั้งปี 2558 ไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 9.5 ล้านตัน ซึ่งลดลง จากเดิมที่มองว่าจะส่งออกได้ 10 ล้านตันแต่ก็มีโอกาสจะส่งออกได้ใกล้เคียง 10 ล้านตัน ซึ่งต้องดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

รัฐมนตรีพาณิชย์สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจข้าวเสื่อมอีกครั้ง

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ นักวิชาการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เซอร์เวย์อร์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอาร์ไอ ให้เข้าไปตรวจสอบสภาพข้าวเสื่อมสภาพในคลังทั่วประเทศ ซึ่งมีข้าวดีปนอยู่ด้วยว่าควรมีการคัดแยกอย่างไรพร้อมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและคัดแยกข้าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

ทั้งนี้ การเปิดประมูลข้าวเสื่อมสภาพ ในสต็อกรัฐบาล ที่มีอยู่กว่า 1.29 ล้านตันนั้น อาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาการแยกข้าวเสี่ยกับข้าวที่ยังสามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพได้ อาจจะทำให้ต้องไปเปิดประมูลต้นเดือนสิงหาคม แทน จากเดิมที่คาดว่าจะเปิดในปลายเดือนนี้ เนื่องจากต้องพิจารณาว่า การคัดแยกข้าวดี กับข้าวเสื่อมที่อยู่ในกอง และในคลังเดียวกันนั้น มีความคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการคัดแยกหรือปรับปรุงคุณภาพหรือไม่แต่หากไม่ก็อาจจะพิจารณาให้เปิดประมูลยกคลังแทน

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเสียและข้าวที่มีเชื้อราปนเปื้อนเข้ามาสู่ระบบข้าวเพื่อการบริโภคจะมีการกำหนดเงื่อนไขในทีโออาร์สำหรับการประมูลว่าต้องนำไปใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมใดและจะมีระบบติดตามข้าวที่ประมูลด้วย ดังนั้น จึงมั่นใจว่าจะไม่มีข้าวเสียเสื่อมสภาพมาปลอมปนกับข้าวเพื่อการบริโภคอย่างแน่นอน ส่วนข้าวคุณภาพดี สำหรับการบริโภคนั้น คาดว่าในปลายเดือนนี้จะเปิดให้ประมูลอีก 4-5 แสนตัน และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจำนวนมากเนื่องจากขณะนี้ในตลาดมีความต้องการข้าวสูงขึ้นหลังจากปัญหาภัยแล้งส่งผลต่อผลผลิตข้าวให้น้อยลง

พลเอกฉัตรชัย กล่าวในงานสัมมนาวิชาการด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ว่า มูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์ของโลกในปี 2556 อยู่ที่ 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12 และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วโลกมีพื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์กว่า 230 ล้านไร่ ส่วนในประเทศไทย มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 213,000 ไร่ มีจำนวนเกษตรกร 9,200 ฟาร์ม ได้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์รวม 80,000 ตันโดยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 4,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาล ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน 4 กระทรวงในการผลักดันยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของไทย ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ โดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อสำรวจพื้นที่เกษตรอินทรีย์ มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศในการบุกตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก หลังตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งไทย มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 213,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 หรือเป็นอันดับ 8 ในภูมิภาคเอเชีย และอันดับ 4 ในอาเซียน

ที่มา สำนักข่าวไทย

สศค. คาดภัยแล้งกระทบยาว เล็งปลูก 'นาปรัง' ฤดูกลางหน้า

นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้น น่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2559 ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการประกาศขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังในฤดูกาลผลิต 2558/59 โดยให้ไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพื่อรักษาระดับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักทั้งเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ให้สมดุลหรือเข้าสู่สภาวะการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งในขณะนี้มีการปลูกข้าวแล้วรวม 32.17 ล้านไร่ทั่วประเทศ แบ่งเป็นในเขตพื้นที่ชลประทาน 8.05 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 24.12 ล้านไร่ แต่ถ้าแบ่งเป็นลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 6.84 ล้านไร่ แยกเป็นการปลูกในเขตชลประทาน 4.60 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2.24 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนอกลุ่มน้ำเจ้าพระยาประมาณ 25.3 ล้านไร่ ซึ่งกระจายอยู่ในเขตชลประทาน 3.45 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 21.88 ล้านไร่ โดยคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวปีนี้นั้นทั้งในส่วนของข้าวนาปีและนาปรัง จะอยู่ที่ประมาณ 23 ล้านตัน ข้าวเปลือก หรือคิดเป็นผลผลิตที่ลดลงประมาณร้อยละ 11 แต่ทั้งนี้คงต้องติดตามสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังที่ยังมีผลผลิตออกมาอีกด้วย

นายเลิศศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนมาตรการแก้ปัญหา นั้น นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งลงพื้นที่เยี่ยมเยียนช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งชี้แจงให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย รวมทั้งมีมาตรการเรื่องการชดเชยรายได้ที่หายไปจากการทำนา เพราะถ้าเกษตรกรไม่มีรายได้พอเลี้ยงชีพ ก็อาจส่งผลกระทบต่อในระยะยาวได้

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภัยแล้ง-สศ.โลกชะลอ กระทบส่งออกข้าวปี 58 หดเหลือ 9.5 ล้านตัน

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ปรับลดคาดการณ์การส่งออกข้าวปี 2558 ว่าจะมีปริมาณ 9.5 ล้านตัน ลดลงจากคาดการณ์ในช่วงต้นปีที่ตั้งไว้ 10 ล้านตัน โดยขณะนี้การ

ส่งออกข้าวไทย 6 เดือนแรก ปี 2558 สามารถส่งออกได้แล้ว 4.5 ล้านตัน ลดลง 1.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนมูลค่า เท่ากับ 61,360 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 3.2 %

“สาเหตุที่การส่งออกครั้งปีแรกลดลง เพราะประเทศผู้ผลิตทั้งเวียดนาม ปากีสถานมีผลผลิตมาก ราคาข้าวไทยในปีนี้ปรับสูงขึ้นกว่าคู่แข่ง 20-30 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เศรษฐกิจโลกไม่ดีทำให้กำลังซื้อของลูกค้าลดลง พี่ชอื่นที่ใช้ทดแทนข้าวได้ เช่น ข้าวโพดข้าวฟ่างมีราคาสูงกว่าข้าว และอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรอ่อนค่ามาก ส่วนเงินบาทแข็งค่าอย่างมากก่อนหน้านี้ เพิ่งจะปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อมีการลดอัตราดอกเบี้ย 2 เดือนก่อน ขณะที่ค่าเงินต้องของเวียดนามปรับลดค่าเงินลง”

ร.ต.ท. เจริญ กล่าวว่า คาดการณ์ 6 เดือนนับจากนี้ ภัยแล้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ให้การผลิตข้าวนาปี ปี 2558 /2559 ปรับตัวลดลง 15-20% หรือปริมาณ 2-3 ล้านตันข้าวเปลือก จึงเป็นโอกาสในการระบายข้าวในคลังออกมา ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าจัดเก็บข้าวสารของรัฐบาล โดยเฉพาะค่าดอกเบี้ยเฉลี่ยเดือนละ 46 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ภาวะภัยแล้งยังได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวของคู่แข่งทั้งเวียดนาม และกัมพูชา อาจจะเสียหาย และส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวของประเทศคู่แข่ง เช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ทำให้มีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น

“แนวโน้มราคาข้าวคงไม่ต่ำไปกว่านี้แล้ว ตอนนี้ราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับขึ้นจากที่เคยต่ำสุดตันละ 350 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 395 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาข้าวเก่า เช่น เก่า 1 ปี ราคาตันละ 350 เหรียญสหรัฐฯ เก่า 2 ปี ราคา 340 เหรียญสหรัฐฯ เก่า 3 ปี ราคา 330 เหรียญสหรัฐฯ หากยิ่งข้าวใหม่แพง คู่ค้าที่มีกำลังซื้อน้อยอาจเปลี่ยนมาซื้อข้าวเก่า ซึ่งการที่ราคาส่งออกขยับขึ้นไปถึง 390 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับราคาข้าวเปลือกต้องอยู่ที่ตันละ 9,000 บาทจากเป้าหมายที่วางไว้ 7,500-8,000 บาท แต่หากราคาดตลาดขยับขึ้นไม่ถึง ก็ต้องไปถามสมาคมโรงสีข้าวแล้วว่ามืออะไรผิดปกติ”

สำหรับวิธีการประมูลรัฐบาลควรใช้วิธีการระบายแบบประมูลยกคลังดีกว่า โดยรัฐไม่จำเป็นต้องแยกเกรดข้าว ปล่อยให้เป็นที่ของคนซื้อเป็นผู้คัดเลือกข้าวเอง จะทำให้การระบายทำได้รวดเร็วและได้ราคาดีกว่าไปทำเอทานอล เพราะข้าวผางสามารถนำไปเลี้ยงปลาได้ กก.ละ 8 บาท ดีกว่าเอทานอลกก.ละ 3 บาท และรัฐบาลควรเร่งรัดให้มีการทำสัญญาขายข้าว ให้แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ซึ่งตอนนี้เป็นเพียงการทำบันทึกความเข้าใจในการซื้อข้าวเท่านั้น

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมส่งออกข้าว กล่าวว่า คาดการณ์ว่าภัยแล้งจะกระทบผลผลิตข้าวลดลงไม่ต่ำกว่า 20% จาก 35 ล้านตัน เหลือ 29 ล้านตันข้าวเปลือก โดยข้าวนาปี 8 ล้านตัน รอบแรก (มีนาคม) จากเคยผลิตได้ 3 ล้านตัน เสียหาย 30% เสียหาย 1 ล้านตัน เหลือ 2 ล้านตันข้าวเปลือก นาปีรอบ 2 (เดือนกันยายน-สิงหาคม) จาก 5 ล้านตัน เสียหาย 40% หรือ 2 ล้านตัน เหลือ 3 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนนาปี 2558/2559 จาก 27 ล้านตัน เสียหาย 11% เหลือ 24 ล้านตันข้าวเปลือก

“ถ้าอีก 2 เดือนฝนไม่ตกจะมีผลต่อการส่งออกข้าวปีนี้แน่นอน หากนาปีลดลงจะไม่มีข้าวใหม่ กระทบตลาดเอเชีย สหรัฐฯ และอียู โดยคาดว่า ข้าวขาวจะได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะแข่งขันกับเวียดนาม ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าว 80% ของเวียดนามอยู่ในเขตชลประทาน คาดว่าเวียดนามจะเร่งส่งออกครั้งปีหลังให้ได้ตามเป้าหมาย 7 ล้านตันจากช่วงครึ่งปีแรกที่ทำได้ 2.5 ล้านตัน ส่วนข้าวหอมมะลิไทยแข่งกับกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งไปแล้ว และราคาเราปรับตัวลดลงทำให้แข่งขันได้”

ด้านราคาข้าวขณะนี้ราคาปรับสูงขึ้น แต่ที่เห็นไม่ชัดเจนว่าราคาปรับสูงขึ้น เพราะอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าจาก 33 บาทกว่ามาเป็น 34 บาท หากเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเดิมราคาส่งออกข้าวเอฟ.โอ.บี.จะอยู่ที่ตันละ 400-410 เหรียญสหรัฐฯ

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)



เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-23 ก.ค. 2558 มีจำนวน 231,619 ตัน มูลค่า 81.122 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 32.8% และมูลค่าลดลง 45.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 344,543 ตัน มูลค่า 149.714 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-23 ก.ค. 2558 มีจำนวน 2.926 ล้านตัน มูลค่า 1,212 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 12.5% และมูลค่าลดลง 16.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 3.345 ล้านตัน มูลค่า 1,445 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

สมาคมอาหารของเวียดนามได้ปรับลดคาดการณ์ปริมาณส่งออกข้าวในปีนี้ลงเหลือ 5.91 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.32 ล้านตันที่ส่งออกในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายจะส่งออกได้ประมาณ 1.4 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งลดลงประมาณ 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.8 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ในช่วงครึ่งแรกของปีเวียดนามส่งออกได้ประมาณ 2.71 ล้านตัน ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.015 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ ทางกรเวียดนามได้คาดการณ์ว่าในปีนี้จะส่งออกได้ประมาณ 7 ล้านตัน

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามอ่อนตัวลงเนื่องจากผลผลิตข้าวฤดูใหม่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดสูงสุดในช่วงกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือน ก.ย. ขณะที่ผู้ซื้อบางส่วนรอดูสถานการณ์ราคาที่จะอ่อนตัวลงอีก และรอให้คุณภาพข้าวดีขึ้นกว่านี้จึงจะเริ่มสั่งซื้อรอบใหม่ โดยในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 340-355 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB Saigon Port) ลดลงจากระดับ 345-350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

มีรายงานว่า กลุ่มผู้ส่งออกข้าวของกัมพูชากำลังกังวลเกี่ยวกับข่าวที่สหภาพยุโรปกำลังเจรจาเรื่องเขตการค้าเสรีกับเวียดนาม (the EU-Vietnam Bilateral Free Trade Agreement; EU-V BFTA) ซึ่งหากสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้ากับเวียดนามจริง ก็มีความเป็นไปได้ที่สหภาพยุโรปจะอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวจากเวียดนามในอัตรา 0% ได้ประมาณ 76,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาว ข้าวกล้อง และข้าวหอม ซึ่งอาจจะทำให้กัมพูชาสูญเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวในสหภาพยุโรปให้เวียดนาม

ในปัจจุบันนี้ สหภาพยุโรปได้ให้สิทธิพิเศษแก่เมียนมาร์และกัมพูชาในการส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปได้ โดยผู้นำเข้าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า ภายใต้โครงการ the Everything but Arms (EBA) โดยในแต่ละปีกัมพูชาส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปปีละประมาณ 250,000 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณ 22%

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

มีรายงานว่า บริษัท MAPCO (The Myanmar Agribusiness Public Company Limited) ได้เตรียมที่จะส่งออกข้าวจำนวน 3,000 ตัน ไปยังประเทศจีน ซึ่งเป็นการส่งมอบตามสัญญาล็อตแรกจากจำนวน 100,000 ตัน ที่สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation ; MRF) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding; MoU) กับหน่วยงาน COFCO (National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) ของทางการจีน

ทั้งนี้บริษัทของเมียนมาร์ 9 ราย ประกอบด้วย MAPCO, Myanmar Rice Mill, FPR (from the Myanmar Rice Traders Association), Golden Land East Asia, MRDC (from Mandalay region), a company from Yangon's Bayintnaung commodities market, Ayer-Pathein company (from

Ayeyarwady Region), SPRDC (formed by Muse traders) และ Rakhine Ethnic Rice Company ได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าวจำนวนนี้ไปยังประเทศจีนได้

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ระบุว่า ผู้ค้าข้าวเอกชนของฟิลิปปินส์ได้ยื่นขอนำเข้าข้าวเพิ่ม 300,000 ตัน จากเวียดนามและไทย โดยปริมาณดังกล่าวคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนโควตา 805,200 ตัน ที่ผู้นำเข้าข้าวสามารถนำเข้ามาโดยเสียภาษีที่อัตรา 35% ภายในกำหนดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นี้ อย่างไรก็ตาม การนำเข้าข้าวดังกล่าวอาจไม่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณข้าวในประเทศช่วงฤดูการที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวได้น้อย (lean month)

ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ พยายามเพิ่มสต็อกข้าวในโกดังเพื่อทำให้ราคาขายปลีกในประเทศมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวได้น้อย ทั้งนี้ การใช้โควตาอาจไม่ครบตามที่กำหนดเนื่องจากผู้นำเข้าอาจไม่ได้ซื้อข้าวจากประเทศอื่นๆ ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย อินเดีย ปากีสถานและเอล ซัลวาดอร์

ล่าสุดมีข้อมูลจากภาครัฐระบุว่า ราคาข้าวในประเทศลดลงประมาณ 5% จากปีที่แล้ว (ซึ่งช่วงนั้นมีราคาสูงเนื่องจากห่วงโซ่อุปทานข้าวได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน และรัฐบาลไม่สามารถนำเข้าข้าวมาได้ทันเวลา)

ขณะเดียวกันแหล่งข่าวรายงานว่า คณะกรรมการด้านความมั่นคงทางอาหาร คงจะไม่อนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 250,000 ตัน ส่วนกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ก็กล่าวว่า ฟิลิปปินส์ยังไม่น่าจะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมในปี นี้ เนื่องจากปริมาณข้าวยังคงเพียงพอ โดยในปัจจุบันยังคงมีข้าวอยู่จำนวนมากในตลาด แม้ว่าจะจะเป็นช่วงฤดูการที่เก็บเกี่ยวข้าวได้น้อย อีกทั้งข้าวในสต็อกขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ที่มีอยู่เดิมก็ยังคงมีการระบายออกจากโกดังด้วย

ที่ผ่านมาในปี นี้ องค์การอาหารแห่งชาติได้นำเข้าข้าวผ่านการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ รวม 750,000 ตัน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ (โดยในเดือนกุมภาพันธ์ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าว 500,000 ตันจากเวียดนามและไทย และต่อมาในเดือนมิถุนายน ได้นำเข้าเพิ่มอีก 250,000 ตัน จากเวียดนาม ซึ่งข้าวที่นำเข้าเพิ่มนี้เป็นการเตรียมการรับมือกับภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวในประเทศ)

ทั้งนี้ รัฐมนตรี Francis Pangilinan ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทางอาหาร กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาตัดสินใจอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวล็อตใหม่ เนื่องจากกำลังรอดูตัวเลขคาดการณ์ปริมาณผลผลิตในไตรมาสถัดท้าย ซึ่งข้าวในประเทศกว่า 60% จะผลิตออกมาในช่วงครึ่งปีหลัง โดยมีการเก็บเกี่ยวข้าวจำนวนมากในช่วงท้ายของปี

อย่างไรก็ดี นาย Renan Dalisay ผู้บริหารของ NFA กล่าวว่า ข้าวในฟิลิปปินส์ไม่ได้มีอยู่ล้นตลาด แต่การจำหน่ายข้าวของ NFA ลดลง เนื่องจากราคาจำหน่ายโดยทั่วไปใกล้เคียงกับราคาข้าวของ NFA (ราคาข้าวของ NFA อยู่ที่ 27 เปโซต่อกิโลกรัม และราคาข้าวในท้องตลาด อยู่ที่ 32 เปโซต่อกิโลกรัม)

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

หนังสือพิมพ์จาการ์ตาโพสต์ รายงานว่า พื้นที่ปลูกข้าวหลายแสนไร่ของอินโดนีเซีย กำลังประสบความแห้งแล้งอย่างหนักเนื่องจากฝนตกน้อยกว่าปกติ ซึ่งที่เมืองบานยูมาส จังหวัดชวากลาง พื้นที่ปลูกข้าวอย่างน้อย 187,500 ไร่ กำลังประสบภาวะแห้งแล้ง โดยหัวหน้าสำนักงานเกษตรเมืองบานยูมาสระบุว่า เมืองนี้จะสูญเสียผลผลิตข้าวอย่างน้อย 15,000 ตันหากไม่ได้รับน้ำมาช่วยเหลือ โดยขณะนี้ชาวสวนอ้อยน้ำที่สูบน้ำจากแม่น้ำ แต่หากแหล่งน้ำอยู่ไกล ชาวสวนก็ไม่สามารถสูบน้ำได้ รายงานล่าสุดระบุว่านาข้าวกว่า 375 ไร่ที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมามีวันที่ 24 ก.ค. มีพื้นที่ประมาณ 117.8 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนนี้ อินเดียได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 7% โดยในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% 12% และ 6% ตามลำดับ ขณะที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ได้รับปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 6% อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ เช่น ที่แคว้น Maharashtra ยังคงประสบภาวะแห้งแล้ง ซึ่งหากยังคงเป็นเช่นนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อจำนวนผลผลิตต่อพื้นที่อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยข้าว (the Director of the Central Rice Research Institute ; CRRRI) ระบุว่า ในฤดูการผลิตหลักของปี 2015/16 คาดว่าผลผลิตข้าวอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักหากปริมาณน้ำฝนขาดแคลนเพียง 10%

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.93 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.72 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14 ที่ผ่านมา โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 2.035 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ 2.163 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2013/14 ที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะราคาข้าวในตลาดโลก ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ 2014/15 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสนาดีจำนวน 495,649 ตัน (ลดลง 25.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 667,523 ตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสนาดี 3.43 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.73 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา)

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการเจรจาต่อรองว่า ญี่ปุ่นเตรียมเสนอให้มีการกำหนดโควตานำเข้าข้าวแบบปลอดภาษีจากสหรัฐจำนวน 70,000 ตัน ในการเจรจาระดับทวิภาคี เพื่อแลกเปลี่ยนกับการคงภาษีระดับสูงไว้สำหรับอาหารของญี่ปุ่น

ทั้งนี้ โควตาที่ได้มีการนำเสนอตั้งกล่าวต่ำกว่าข้อเรียกร้องของสหรัฐอยู่ 175,000 ตัน ก่อนหน้าที่มีการประชุมระดับรัฐมนตรีจำเริ่มขึ้นในวันอังคารที่จะถึงนี้ เพื่อสรุปข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) โดยการเข้าถึงตลาดข้าวญี่ปุ่นและภาษีขึ้นส่วนยานยนต์ของสหรัฐถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องมีการหารือกันระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่น

ปัจจุบัน ญี่ปุ่นได้นำเข้าข้าว 770,000 ตันต่อปีแบบปลอดภาษี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7% ของการบริโภค จากจำนวนข้าวดังกล่าว ข้าว 100,000 ตันที่ถูกซื้อเพื่อการบริโภค เช่น ข้าวหุงสุก และที่เหลือจะใช้ในการแปรรูป

ที่มา Oryza.com

จีน

สำนักงานศุลกากรจีน (China Customs General Administration) รายงานว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2558 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.32 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 57 โดยในเดือน มิ.ย. 2558 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 404,800 ตัน เพิ่มขึ้น 16.5% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 2558 ที่นำเข้าประมาณ 347,400 ตัน และเพิ่มขึ้น 69% เมื่อเทียบกับ 24,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

การส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2558 มีประมาณ 116,500 ตัน ลดลงประมาณ 45% เมื่อเทียบกับ 80,346 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 57 โดยในเดือน มิ.ย. 2558 มีการส่งออกประมาณ 35,300 ตัน เพิ่มขึ้น 2.7 เท่า เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 2558 ที่ส่งออกประมาณ 13,100 ตัน และเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับ 16,545 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในปี 2014 ที่ผ่านมา จีนนำเข้าข้าวประมาณ 2.563 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 419,069 ตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าจีนจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 146 ล้านตันข้าวสาร และมีการนำเข้าข้าวประมาณ 4.7 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 400,000 ตัน ในปี 2015 นี้

ที่มา Oryza.com

อิรัก

วงการค้าระบอบความคับหน้ากรณีกระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2558 นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้กำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย อาร์เจนตินา ไทย บราซิล และอินเดีย โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 21 ก.ค. นั้น มีรายงานว่า ได้มีการเสนอข้าวจากอินเดียในราคาต่ำสุดที่ประมาณ 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) นอกจากนี้ยังมีการเสนอราคาข้าวอินเดียที่ 471 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) และที่ 472 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) โดยมีการเสนอรายละเอียด 30,000 ตัน ขณะที่ข้าวจากสหรัฐฯเสนอราคา 582 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) ข้าวจากบราซิลเสนอราคา 589 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) ข้าวจากอูรุกวัยเสนอราคา 605 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) ข้าวจากไทยเสนอราคา 505 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) และข้าวจากอาร์เจนตินาเสนอราคา 602 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินผลการประมูลแต่อย่างใด

ที่มา Oryza.com